



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะสธ.แก้คนไข้ฟุ้งหมอ เลิกยึดระบบราชการ-ให้หมอต้อใบอนุญาต

คณบดีคณะแพทยศาสตร์มศว แนะ สธ. แก้ปัญหาคนไข้ฟุ้งหมอ รื้อระบบสาธารณสุขเลิกยึดเวลาราชการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน เสนอแพทย์สภาให้หมอต้อใบอนุญาตทุก 5 ปี

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงปัญหาคนไข้ฟุ้งร้องแพทย์ว่าแต่ละปีมีคนไข้ร้องเรียนแพทย์สภา 300-400 ราย ส่วนใหญ่ 70-80% เกิดจากการรักษาไม่ได้มาตรฐานและสื่อสารกับคนไข้และญาติไม่ดี ซึ่งปัญหานี้เกิดจากระบบราชการไม่เหมาะกับวิชาชีพแพทย์เพราะมีเวลาราชการมากำหนดเช่น โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งมีหมอ 200 คน ให้แพทย์ทุกคนทำงาน 8 โมงเช้าและออก 4 โมงเย็นแต่อีก 16 ชั่วโมงที่เหลือแพทย์อยู่ไม่เกิน 5 คนทำให้แพทย์ที่อยู่เวรต้องทำงานหนัก โรงพยาบาลรัฐบางแห่งแพทย์ต้องตรวจคนไข้ 200 คนภายใน 3 ชั่วโมงย่อมเกิดความผิดพลาดได้บ้าง

ศ.นพ.สมเกียรติกล่าวอีกว่า ช่วงนอกเวลาราชการจะพบแต่หมอที่มีอายุและมีประสบการณ์น้อย เพราะระบบราชการกำหนดให้แพทย์ยิ่งอายุราชการสูงขึ้น เงินเดือนสูงบางคนเสี่ยงไปงานบริหาร แต่ทำงานด้านรักษาน้อยลง ทั้งที่จริงแล้วแพทย์ที่มีอายุมาก เชี่ยวชาญมาก เป็นที่พึ่งด้านวิชาการแก่แพทย์น้องๆ ควรตรวจรักษาคนไข้มากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร และแพทย์ทำงานหนักแต่ได้ค่าตอบแทนต่ำมากทำให้แพทย์โรงพยาบาลรัฐต้องไปหารายได้พิเศษโดยเปิดคลินิก อยู่เวรหรือย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน

"กระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับรื้อระบบสาธารณสุขทั้งระบบเพราะความเจ็บป่วยของประชาชนเลือกเวลาไม่ได้ วิชาชีพแพทย์ไม่ควรผูกติดกับระบบราชการการให้ค่าตอบแทนแพทย์ควรเป็นไปตามภาระงาน ตรวจรักษาและผ่าตัดคนไข้มาก ก็ได้ค่าตอบแทนมาก ถ้าทำน้อยก็ได้น้อยทุกวันนี้รัฐบาลจ่ายค่าตอบแทนแพทย์แบบเหมาจ่าย เช่น เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)ให้แพทย์คนละ 1 หมื่นบาทต่อเดือนผมยืนยันได้เลยว่าไม่เกิดประโยชน์แก่ราชการเลยและไม่สามารถวัดผลงานได้" ศ.นพ.สมเกียรติ กล่าว

ศ.นพ.สมเกียรติกล่าวด้วยว่า แพทย์สภาไม่มีนโยบายให้แพทย์ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องอย่างเป็นทางการทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมาก ปัจจุบันแพทย์และทันตแพทย์ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตลอดชีวิต ซึ่งไม่ตรงกับธรรมชาติที่วิชาการด้านนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่วิชาชีพอื่นๆ เช่น สัตวแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร ต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี อยากให้แพทย์สภามีนโยบายให้แพทย์ต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปีโดยนำเรื่องการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเงื่อนไขด้วย อีกทั้งก่อนแพทย์จะรักษาต้องสื่อสารทำความเข้าใจเคารพการตัดสินใจของคนไข้และญาติในทุกขั้นตอน